

ยุทธศาสตร์ที่ ๔

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย



วันที่ ๒๒ มกราคม ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ ต้นน้ำแม่ยางมื่น บ้านป่าซ้อแสนพง ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ได้นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการร่วมทำกิจกรรมในโครงการดังกล่าวด้วย



ประธานเปิดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา
รุ่น ๑ และ รุ่น ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในเขตจังหวัดเชียงราย



องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดดำเนินงานโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน จากอุบัติเหตุบนท้องถนน ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงรายเพื่ออบรมให้ความรู้กับ เด็ก นักเรียน ผู้ปกครอง และครู ในสถานศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางบนท้องถนน และความปลอดภัยจาก อุบัติภัยบนท้องถนนเกิดการสร้างจิตสำนึก สร้างวินัย โดยคณะวิทยากรจาก กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย



วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง ดำเนินโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเพื่ออุปกอบริโภคอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่ อำเภอแม่ฟ้าหลวง ณ หอประชุมบ้านหินแตก โดยได้ดำเนินการจัดทำฝายชะลอความชุ่มชื้นโดยใช้กล่องลวด เกเบียนมาจัดทำฝาย และได้ดำเนินการจัดทำฝายร่วมกับประชาชนในพื้นที่



วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเพื่ออุปกอบริโภคอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย ณ บ้านใหม่สุขสันต์ ตำบลตาดควีน อำเภอพญาเม็งราย โดยมีผู้นำ ท้องที่และท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักความชุ่มชื้นคืนสู่ป่า และการ ชะลอการไหลหลากของน้ำป่าในฤดูฝน



วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๖๑ นายเทอดเกียรติ สุกใส ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคอย่างมีส่วนร่วมในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เขตพื้นที่อำเภอขุนตาล ณ ที่ว่าการอำเภอขุนตาล โดยมีผู้นำท้องที่และท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำเพื่อเก็บกักความชุ่มชื้นคืนสู่ป่า และการชะลอการไหลหลากของน้ำป่าในฤดูฝน

